

Số: /KH-UBND

An Lão, ngày tháng 12 năm 2023

KẾ HOẠCH

**Mở đợt cao điểm vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;
thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo;
Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg về việc cấm sản xuất, nhập khẩu,
tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả “đèn trời”
trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024**

Thực hiện Luật số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017 về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Luật số 50/2019/QH14 ngày 25/11/2019 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sau đây gọi tắt là VK-VLN-CCHT); Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo (sau đây viết là Nghị định số 137/2020/NĐ-CP); Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg ngày 17/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả “đèn trời” (sau đây viết là Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg); Thực hiện Công văn số 1424/CAHP-PC06 ngày 06/12/2024 của Giám đốc Công an Hải Phòng về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

UBND huyện An Lão xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, các xã, thị trấn, các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện Luật Quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phát động mạnh mẽ phong trào “Toàn dân giao nộp VK-VLN-CCHT, pháo và đèn trời” và xác định công tác phòng ngừa, đấu tranh các hành vi vi phạm về VK-VLN-CCHT, pháo và “đèn trời” là nhiệm vụ trọng tâm, rất cần sự tập trung vào cuộc của cả hệ thống chính trị; quyết tâm phấn đấu trong dịp Tết Nguyên đán và các Lễ hội đầu xuân Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn huyện không để xảy ra các vi phạm về VK-VLN-CCHT, pháo và “đèn trời”, bảo đảm cho nhân dân huyện nhà đón Tết Nguyên đán an toàn, hạnh phúc, vui tươi và lành mạnh.

Trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để đơn vị, địa phương xảy ra các vi phạm về VK-VLN-CCHT, pháo và “đèn trời” trong dịp Tết Nguyên đán.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện

Kiên toàn Ban chỉ đạo thực hiện Luật Quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg. Ban chỉ đạo giúp UBND huyện tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra các ban, ngành, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, trường học về thực hiện Luật Quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg. Triển khai các nội dung Kế hoạch của UBND huyện đến các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn...

2. Công tác tuyên truyền

a. Nội dung tuyên truyền

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; các nghị định, thông tư hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT.

- Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg

- Các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, Công an thành phố liên quan đến công tác thực hiện Luật Quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg.

- Các điều, luật, thông tư có liên quan đến các tội danh sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK-VLN-CCHT, pháo nổ và thuốc pháo.

b. Hình thức tuyên truyền

- Tuyên truyền trên Đài phát thanh của huyện và hệ thống loa truyền thanh các xã, thị trấn; tuyên truyền lưu động với nội dung các bài viết dễ nghe, dễ hiểu, đầy đủ, chính xác, phù hợp với đối tượng, địa bàn; tuyên truyền trên panô, áp phích, tại các bảng tin của các tổ dân phố, thôn, xóm...

- Treo các băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở UBND huyện, Công an huyện, UBND các xã, thị trấn, trường học, cơ quan, doanh nghiệp hoặc các vị trí dễ quan sát, dễ đọc.

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền tại các buổi Hội nghị, cuộc họp của các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, trường học.

- Tuyên truyền tại các trường học trên địa bàn huyện đồng thời ký cam kết với nhà trường không để học sinh vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân trong lĩnh vực này; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để Nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; tổ chức ký cam kết không chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo với 100% thôn, tổ dân phố, xã, thị trấn, hộ kinh doanh, đối

tượng có tiền án, tiền sự, lái xe, học sinh, sinh viên...; tổ chức tuyên truyền, vận động cá biệt đối với những đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

3. Công tác kiểm tra

Giao Ban chỉ đạo đợt cao điểm vận động, thu hồi VK-VLN-CCHT, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg tham mưu giúp UBND huyện thành lập Đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện đợt cao điểm tại địa bàn các xã, thị trấn. Sau kiểm tra báo cáo UBND huyện có văn bản thông báo cụ thể đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả cụ thể của UBND các xã, thị trấn đối với công tác này. Đặc biệt sau Đợt cao điểm có sơ kết đánh giá, khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt; kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an huyện

- Là cơ quan thường trực trong việc thực hiện đợt cao điểm vận động giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Lập dự trù kinh phí thực hiện trình Chủ tịch UBND huyện duyệt.

- Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, vận động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về VK-VLN-CCHT và pháo. Trong đó, thường xuyên thu nhập, cập nhật thông tin, xây dựng báo cáo đánh giá xuyên suốt, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả công tác Điều tra cơ bản theo lĩnh vực để phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh; tiếp tục rà soát, lập danh sách bổ sung tuyến, địa bàn trọng điểm, đối tượng có biểu hiện nghi vấn về VK-VLN-CCHT và pháo để có biện pháp tuyên truyền, đấu tranh theo nhóm đối tượng; tập trung trấn áp mạnh mẽ đối với tội phạm sử dụng VK-VLN-CCHT để gây án.

- Phối hợp với các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt tập trung vào các địa bàn trọng điểm, đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và các hộ kinh doanh, cửa hàng buôn bán... in pano, áp phích tuyên truyền treo tại các địa điểm tập trung đông người, các trường học, UBND các xã, thị trấn, các điểm công cộng có nhiều người qua lại...

- Phối hợp với các lực lượng thuộc các phòng nghiệp vụ Công an thành phố tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình, triển khai các kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về VK-VLN-CCHT, pháo và “đèn trời”.

- Phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát huyện, Tòa án nhân dân huyện làm thủ tục rút ngắn thời gian điều tra, truy tố, xét xử để xử lý nghiêm minh, kịp thời những vụ án điển hình liên quan đến sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ, thuốc pháo nổ, VK-VLN-CCHT... theo quy định của Bộ luật hình sự góp phần tuyên truyền, giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

- Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Giám đốc Công an thành phố, Huyện ủy - HĐND - UBND huyện kết quả thực hiện đợt cao điểm thu hồi VK-VLN-CCHT; Thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật Quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg bằng nhiều hình thức khác nhau.

Triển khai các băng rôn, khẩu hiệu về thực hiện Luật Quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg tại địa bàn trung tâm huyện, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác này tại địa bàn các xã, thị trấn.

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg; các chế tài, hình thức xử lý đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép VK-VLN-CCHT, pháo và "đèn trời" trên hệ thống loa truyền thanh của huyện.

Đặc biệt đối với ngày 29, 30 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tuyên truyền liên tục từ 06 giờ 30 phút đến 24 giờ 00 trên tất cả các hệ thống loa phát thanh của huyện và các xã, thị trấn đối với việc thực hiện nghiêm túc Luật Quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg.

Phối hợp với Công an huyện và các phòng, ban, ngành thu thập các nguồn tài liệu để xây dựng các bài phóng sự, đưa tin trên hệ thống Đài phát thanh huyện để tuyên truyền, nêu gương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt cao điểm, đồng thời lên án những hành vi vi phạm về VK-VLN-CCHT, pháo và "đèn trời".

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động học sinh các trường học trên địa bàn nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Luật Quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT, Nghị định số

137/2020/NĐ-CP, Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg, lấy kết quả thực hiện của các đơn vị trường học làm tiêu chí đánh giá thi đua năm học.

Tổ chức cho giáo viên, học sinh thực hiện ký cam kết không tham gia sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép VK-VLN-CCHT, pháo và “đèn trời”.

4. Phòng Nội vụ huyện

Phối hợp với Công an huyện tham mưu với Chủ tịch UBND huyện biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm vận động, thu hồi VK-VLN-CCHT và thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

5. Ban chỉ huy Quân sự huyện

Phối hợp với Công an huyện thực hiện tốt công tác tiếp nhận, kiểm tra, phân loại, tổ chức tiêu hủy các loại vật liệu nổ sau thu hồi, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Phổ biến, quán triệt lực lượng dân quân tự vệ xã, thị trấn thực hiện tốt công tác bảo quản vũ khí, không để xảy ra mất mát, hư hỏng.

6. Đội Quản lý thị trường huyện

Thường xuyên phối hợp với các Đội nghiệp vụ Công an huyện như: Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, Đội Cảnh sát giao thông trật tự... tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, nhập lậu các loại VK-VLN-CCHT, pháo và “đèn trời” trái phép.

7. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

Phối hợp với Công an huyện tham mưu giúp UBND huyện thẩm định dự trù kinh phí thực hiện có hiệu quả kế hoạch mở đợt cao điểm.

8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Căn cứ tình hình của địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đến các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, thôn xóm, tổ dân phố trên địa bàn; kiện toàn Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên thực hiện đợt cao điểm vận động, thu hồi VK-VLN-CCHT, thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg tại địa bàn.

Tổ chức treo pa nô, băng rôn, khẩu hiệu, phải bảo đảm mỗi thôn, khu dân cư treo ít nhất một băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về việc thực hiện Luật Quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg với nội dung tham khảo như sau:

- *Toàn dân nghiêm túc thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí – vật liệu nổ – công cụ hỗ trợ.*

- *Nghiêm cấm mọi hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và*

sử dụng các loại vũ khí – vật liệu nổ – công cụ hỗ trợ, pháo và “đèn trời”.

Kiểm tra và bổ sung các điểm thu hồi VK-VLN-CCHT, pháo và “đèn trời” tại các xã, thị trấn.

Phối hợp với đơn vị trên địa bàn, huy động tổng lực cán bộ, hội viên, đoàn viên và mọi tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân giao nộp VK-VLN-CCHT, pháo và “đèn trời”.

Tổ chức cho thôn, xóm, làng văn hóa, khu dân cư, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, buôn bán và hộ gia đình ký cam kết nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT, pháo và “đèn trời”. Triển khai các điểm thu hồi VK-VLN-CCHT, pháo và “đèn trời” thuận tiện cho mọi tầng lớp nhân dân đến giao nộp.

Khẩn trương tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cùng cấp triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo. Giao trách nhiệm cho 100% người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, nếu buông lỏng trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ đối phó, không kiên quyết ngăn chặn, xử lý triệt để các vi phạm về pháo, để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép diễn biến phức tạp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 sẽ phải chịu trách nhiệm trước Thường vụ Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân trong lĩnh vực này; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để Nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; tổ chức ký cam kết không chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo với 100% thôn, tổ dân phố, xã, thị trấn, hộ kinh doanh, đối tượng có tiền án, tiền sự, lái xe, học sinh, sinh viên...; tổ chức tuyên truyền, vận động cá biệt đối với những đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật về pháo.

9. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể khác trên địa bàn huyện:

Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ban Dân vận, Đoàn thanh niên và các phòng, ban ngành, đoàn thể khác tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg đến cán bộ, công nhân viên chức của đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và gửi về UBND huyện **trước ngày 18/12/2023** (qua Công an huyện – Đội Cảnh sát

QLHC về TTXH, đ/c Vũ Anh Duy - Đội trưởng, số điện thoại liên hệ: 0936.796.111); chấp hành nghiêm chế độ báo cáo, định kỳ 01 tháng báo cáo kết quả về UBND huyện (trước ngày 05 hàng tháng) và báo cáo tổng kết đợt cao điểm để tập hợp kết quả báo cáo UBND thành phố, Công an thành phố theo quy định.

2. Quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có tình huống phức tạp báo cáo về Công an huyện An Lão – Cơ quan thường trực để tham mưu với Chủ tịch UBND huyện để chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:

- UBND thành phố;
- Công an thành phố;
- TTHU, HĐND huyện;
- CT, Các PCT UBND huyện;
- Công an huyện;
- Các phòng, ban, ngành; đoàn thể;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, CA.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Ngô Thị Thanh Thủy